



ดร.รณก วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านสมาชิก วสท. ทั้งที่เป็นวิศวกร และผู้ประกอบการนิติบุคคลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะกรรมการอำนวยการ วสท. มีภารกิจสำคัญในการจัดงานใหญ่ของสมาคมคือการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 (National Engineering 2017) ภายใต้แนวคิดวิศวกรรม 4.0 (ENGINEERING 4.0) และในปีนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติจากกลุ่มประเทศสมาชิก The ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม CAFE035 ทั้งสองงานจัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงผลสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรม นอกจากนี้มีกิจกรรมด้านวิชาการวิชาชีพ และยังมีกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ เช่น การให้ความรู้เรื่องบ้านที่มีความปลอดภัย และการแก้ปัญหากรณีบ้านทรุด บ้านร้าว ระบบประปา สุขาภิบาลในบ้าน ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ ฯลฯ พร้อมกับสามารถหาซื้อสินค้าที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมได้ในงานด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมาชิกวิศวกร ประชาชน และผู้สนใจร่วมสนับสนุนงานดังกล่าวด้วยครับ



กทวส ศรีเอี่ยม
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
(National Engineering 2017)

เรียนผู้ประกอบการ และสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 (National Engineering 2017) ภายใต้แนวคิดวิศวกรรม 4.0 (ENGINEERING 4.0) ในงานมีกิจกรรมการแสดงผลเทคโนโลยีในยุค 4.0, การจัดหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจในอุตสาหกรรม ในอนาคต และนวัตกรรมบ้านปลอดภัย Home Safety พร้อมกับในปีนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติจากกลุ่มประเทศสมาชิก The ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม CAFE035 จึงได้กำหนดการจัดงานในช่วงวันเวลาเดียวกันกับงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวิศวกรรมกับวิศวกร และผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ และคาดว่าในปีนี้การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ มีผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีชั้นนำเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย มีผู้เข้าร่วมชมงานที่เป็นวิศวกรไทย และกลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่า 5,000 คน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 โดยท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.eit.or.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2184-4600-9